



Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 3/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP, ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản. Dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của bất động sản và thị trường bất động sản đối với

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN THỜI - TRẦN TUẤN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Làm việc với UBND tỉnh về quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước, cảng biển Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH Thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang

Sáng ngày 3/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tổng Lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc cùng cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Trao đổi với đoàn, đồng chí Tổng Lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc phân khởi cho biết, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào có nhiều khởi sắc, thành đạt. Hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh hoạt động hiệu quả, đoàn kết, có quan hệ tốt đẹp với chính quyền sở

tại và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung Việt Nam - Lào. Đồng chí cho biết, hiện nay kinh tế Lào đang gặp một số

(Xem tiếp trang 4)
KHÁC QUẢN

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Thu ngân sách tăng 31% so với cùng kỳ

Chiều ngày 3/8, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố Thái Bình họp nghe báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Đến hết tháng 7/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư thực hiện đạt hơn 588,7 tỷ đồng, bằng 47% dự toán

năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Có 3/7 chỉ tiêu thu đạt kết quả khá là thu ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí. Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Tăng cường tổ chức quản lý thuế, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh thương mại điện tử

và trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Phần đầu hoàn thành và vượt mức dự toán được giao, những tháng cuối năm Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư tiếp tục dồn sức thu dứt điểm các khoản thuế phát sinh; thực hiện triệt để

(Xem tiếp trang 4)
MAI HIỀN
(Đài TTTH thành phố)

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

“Mặt trận không tiếng súng” của người lính

Những năm gần đây, hoạt động đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được kết quả tốt, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Là người từng tham gia hội thi dân quân tự vệ cấp huyện, tỉnh, quân khu và toàn quốc nên dân quân Bùi Mạnh Cường, xã Quang Lịch (Kiến Xương) hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Anh chia sẻ: Việc nhận diện các trang thông tin, hội nhóm phân động trên mạng xã hội không khó, cái khó nhất ở đây là tập hợp lực lượng để đấu tranh với các thông tin xấu độc, sai sự thật. Ngoài ra, một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, dễ bị lôi kéo, kích động dẫn đến nghe và làm theo những phần tử phân động, chống phá Đảng, Nhà nước. Chính vì thế, bản thân tôi đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương thành lập các tài khoản mạng xã hội để chia sẻ những hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang, những thông tin hay, chính thống lên mạng xã hội để mọi người cùng đọc và hiểu. Thông qua việc làm của mình, tôi mong muốn mọi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xấu độc, không chính thống trên mạng xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình.

Đại tá Hoàng Văn Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trước kia, cán bộ, chiến sĩ tham gia mạng xã hội chủ yếu đăng tải tin, bài, hình ảnh liên quan đến hoạt động cá nhân, gia đình, cũng có những bài viết chia sẻ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh nhưng không nhiều, tinh chiến đấu chưa cao, hiệu quả đạt được thấp. Bộ CHQS tỉnh đã thành lập lực lượng 47 ở 2 cấp: Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. Thành viên được tuyển chọn tham gia lực lượng 47 là cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị - xã hội sâu rộng, am hiểu về thông tin mạng, có kỹ năng viết tin, bài, sản xuất phóng sự. Các nội dung được tập trung tuyên truyền là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, hoạt động của lực lượng vũ trang, những tấm gương người tốt, việc tốt... để từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội,

(Xem tiếp trang 4)
HỒNG QUẢN

